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กับหัวขอ “ความตองการสินคาอินทรียในตลาดโลก” 
 
เปนคนสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเช็กมีตลาดสินคาออรแกนิคท่ีพัฒนาแลว แตจากที่ฟงวิทยากรกอนหนาทุกคน บอก
ไดเลยวา รัฐบาลประเทศไทยใหการสนับสนุนมากกวารัฐบาลประเทศอ่ืนๆ มากในเรื่องของเกษตรอินทรีย 
 
ตนเองเคยทํางานเปนชางภาพอิสระ เนนการถายภาพธรรมชาติ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ ตัวเอง เขามาอยูในแวด
วงเกษตรอินทรียในวันน้ี เพราะสนใจท่ีจะพัฒนาธุรกิจในหลายรูปแบบ 2 ปกอน เคยมารวมงาน ThaiFex ก็
ไดเห็นพัฒนาการตลาดอินทรยีในไทย โดยปนี้ไดมีโอกาส ไปเยี่ยมชมฟารมเล็กๆ ของเกษตรกรที่อยูนอกเมือง 
ในขณะที่เกษตรกรท่ีประเทศเช็ก จะมี ฟารมขนาดใหญ และสวนตัวแลวก็อยากแนะนําผลิตภัณฑหลายๆตัว 
ใหเขาไปจําหนายท่ีประเทศของตนเองดวย เพราะความแตกตางทางชีวภาพ ก็มีผลตอการผลิตอินทรียดวย 
ทําใหเกษตรกรแตละพื้นที่ก็จะผลิตสินคาอินทรียท่ีแตกตางกันออกมา  
 
การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี ตองเริ่มจากการสรางตลาดในชุมชนกอน การ จะไปเปดตลาด
ตางประเทศไดนั้น ตองมีความมั่นคงในชุมชนกอน โดยตองเริ่มจากดูความ ตองการของชุมชนกอน จากนั้นก็
พัฒนา เพื่อหาโอกาสไปสูตลาดอินเตอรตอไป แตไมวาจะ ตลาดชุมชนหรือตลาดอินเตอร สิ่งสําคัญก็คอืเราได
สงมอบสิ่งท่ีดีใหกับลูกคาของเรา 
 
เราตองมีวินัยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งตองกาวผานกฎเกณฑของการผลิตใหได เร่ืองนี้เปน
ปญหากับทุกที่ ยุโรปก็เชนกัน และอาจเปนผลทําใหเกษตรกรบางราย หันกลับไป สูการผลิตในระบบเดิมอีก 
มีไมก่ีประเทศที่มีแนวโนมผลิตหรือบริโภคอินทรียลดลง  
 
สําหรับประเทศไทย แมวาจะเปนประเทศเล็กๆ แตมองวาในอนาคตจะมีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียเพ่ิมมากข้ึน และ
มีโอกาสที่จะเขาสูตลาดโลกไดหลายชองทางและหลายที่ ตลาดสหรัฐมีแนวโนมการเติบโตของตลาดอินทรีย
มาก เพราะปจจุบันผลผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการของคนสหรัฐ ที่นับวันกฎเกณฑของการนําเขา
ผลิตภัณฑอินทรียจะเขมงวดมากยิ่งขึ้น ในยุโรปก็เชนกัน ท้ังเยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ หรือแมแต
เดนมารกท่ีมีนโยบาย ที่จะ ใหมีผลิตภัณฑอินทรยี 100% ในเร็วๆ นี้ สําหรับจีน กลาวไดวานาจะเปน 1ใน 4 
ของตลาด อินทรียทั่วโลกดวยเปนประเทศที่มีพ้ืนท่ีกวางใหญและจํานวนประชากรมีมาก ประเทศไทยเราควร
จะดูโอกาส การเติบโตของตลาดจีนเพราะไทยกับจีนอยูใกลกัน และมีโอกาสท่ีจะมีโครงการสงเสริม ใหสง
สินคา ไปยังประเทศจีนได  
 
ผลิตภัณฑอินทรียหนึ่งท่ีคนใหความสนใจกันทั่วโลก คือมะพราว และเปนขอไดเปรียบของไทยที่ เปนพ้ืนท่ีที่มี
มะพราวเยอะ และผมก็หวังวาในอนาคตจะไดเห็นสินคาอินทรียจากไทยไปอยูท่ีรานคาในตลาดตางประเทศ
มากขึ้น  
 
  


